



## ประกาศเทศบาลตำบลเกาะคา

เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

\*\*\*\*\*

ด้วย เทศบาลตำบลเกาะคา มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น ที่จะใช้ในราชการของเทศบาลตำบลเกาะคา จำนวน ๒๒ รายการ ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีการขายทอดตลาด ราคาภายในการขายครั้งนี้ รวมทุกรายการเป็นเงิน ๗๑,๗๗๐.๐๐บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

### เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับซองเสนอราคา ดังนี้

๑.๑ ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบทะเบียนการค้า/พาณิชย์ (ถ้ามี)

๑.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๓ กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

**หลักเกณฑ์การพิจารณา** คณะกรรมการจะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีการ ยื่นซองเสนอราคา โดยการขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลเกาะคาจะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ทั้งหมดเป็นราคาเหมารวม

**การยกเลิกการขาย** ในกรณีที่มีการยกเลิกการขายด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ที่ดี หรือยกเลิกการขายทอดตลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่ตีไว้ในประกาศ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

**การชำระเงิน** ผู้ประมูลได้ ต้องชำระเงินสดทันที อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่จะประมูลได้ ส่วนเงินที่เหลือให้นำมาชำระภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันประมูลพร้อมทั้งรับพัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะชำระทั้งหมดพร้อมทั้งรับพัสดุไปก็ได้ กรณีที่ผู้ประมูลได้ ไม่ได้ดำเนินการชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลเกาะคา จะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะคา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ในระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ